



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2551 หน้า 28

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

กมธ.ศึกษาแนะศธ.เติมหลักสูตรท้องถิ่น แก้น.ร.เพื่อเรียนประวัติศาสตร์

นายสิริวัฒน์ ไกรสินธุ์ ประธานคณะกรรมการ (กมธ.) การศึกษา วุฒิสภา เปิดเผยว่า ตนได้นำรายงานผลสรุปการประชุม กมธ.การศึกษา วุฒิสภา เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นำเสนอต่อนายศรีเมือง เจริญศิริ รมว.ศึกษาธิการ โดยประเด็นสำคัญที่ได้เน้นย้ำคือวัตถุประสงค์ในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ต้องมีความชัดเจน ต้องเป็นไปเพื่อสร้างนักเรียนและนักศึกษาให้เป็นคนดี และจะต้องให้มีความรักชาติ รักแผ่นดิน รู้คุณของบ้านเกิดเมืองนอน แต่ไม่ต้องถึงกับคลั่งชาติ และต้องเรียนเพื่อให้เด็กเติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีของโลก เพื่อให้อยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านในสังคมโลกได้อย่างสันติสุข ไม่ใช่ให้เรียนประวัติศาสตร์เพื่อไปรบกับประเทศเพื่อนบ้าน

ประธาน กมธ.การศึกษาฯ กล่าวต่อไปว่า ส่วนหลักสูตรและเนื้อหาในการเรียนการสอนนั้น กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ควรจัดแบ่งเป็นระดับ โดยเฉพาะระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ต้องเรียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้มากที่สุด เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว จะทำให้เด็กไม่เบื่อกับการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ และทำให้เกิดกระบวนการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้น เช่น หากโรงเรียนขาดครูวิชาประวัติศาสตร์ก็สามารถเชิญผู้นำชุมชน หรือปราชญ์ชาวบ้าน สอนแทนครูได้ ขณะเดียวกันก็สามารถพาเด็กไปเรียนรู้ยังสถานที่ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีอยู่ในชุมชนได้ด้วย ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้

"ศธ.ควรเปิดโอกาสให้สถานศึกษาปรับประยุกต์หลักสูตรท้องถิ่น โดยไม่จำเป็นต้องเน้นหลักสูตรแกนกลางเพียงอย่างเดียว ส่วนครูก็ต้องพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศิลปะในการจัดการเรียนการสอน" นายสิริวัฒน์กล่าว และว่า อย่างไรก็ตามหลังจากนี้คงเปิดโอกาสให้ ศธ.ได้ดำเนินการพัฒนาในเรื่องนี้ก่อน หลังจากนั้นจะมีการติดตาม ตรวจสอบกันต่อไปว่า ศธ. สามารถนำรายงานที่เสนอในครั้งนี้นำไปสู่การปฏิบัติ และได้ผลมากน้อยเพียงใด

หน้า 28